



ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

39 นกทองเงินถึงไทยแล้ว

กัก14วันก่อนท่องเที่ยวทะเล-6ทหารนาจากชุมชนกติกเควิก

39 นกทองเที่ยวเงินจากเชียงใหม่มาแล้ว กักตัว 14 วัน ที่โรงแรมใน กทม. ก่อนลุยเที่ยวทะเล ด้าน "พิพัฒน์" เผยจนถึงวันที่ 2 พ.ย.นี้ จะมีนกทองเที่ยวถึงวิซ่าพิเศษเข้ามารวม 400 คน และจะเข้ามาต่อเนื่อง ขณะที่ ★ มีต่อหน้า 5



ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 5)

89 นทท.จีน ☆ **ต่อจากหน้า 1**

“อนุทิน” ยืนยันมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่มั่นใจการชุมนุมไม่กระทบภาคส่วนอื่น มองแง่บวกหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ทำให้ความมั่นใจมากขึ้น ส่วนสถานการณ์โควิดในไทยพบติดเชื้อเพิ่มอีก 9 เป็นทหารไทยกลับจากภูซวนถึง 6 นาย ส่วนที่แม่สอดเสียชีวิตหลังจากปิดด่านปิดชุมชนป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

หลังจากไทยผ่อนปรนให้คนไทย และชาวต่างชาติ 11 กลุ่ม ยกเว้นนักท่องเที่ยว เดินทางจากประเทศต่างๆทั่วโลกมาไทยได้ตั้งแต่เดือนก.ค.ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 20 ต.ค. ไทยก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก โดยเมื่อเวลาประมาณ 17.10 น. นักท่องเที่ยวชาวจีน 89 คน จากนครเซี่ยงไฮ้เดินทางด้วยเครื่องบินของสปริง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 9C8579 มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงการเดินทางเข้ามาของชาวจีนกลุ่มนี้ว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ หรือสเปเชียล ทัวริสต์ วีซ่า ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเข้ามาพักตัวในโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก ตามขั้นตอนทางสาธารณสุขของไทย 14 วัน ในกรุงเทพฯ เมื่อครบกำหนดและไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่แจ้งว่าจะไปเที่ยวทะเลต่อ โดยจองที่พักไว้แล้ว และจะมีแอปพลิเคชันติดตามตัวด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประเทศไทยระยะยาวภายใต้ข้อกำหนดให้ท่องเที่ยว 90 วัน และต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง (รวม 270 วัน)

โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อทริป 8 แสนบาท ส่วนนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มจากกวางโจว 147 คน จะเดินทางถึงไทยวันที่ 26 ต.ค. มีมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเช่นกัน การตั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีกับมาตรการของประเทศไทยในการบริหารจัดการและฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่วนกลุ่มที่เคยแจ้งว่าจะมาลงที่สนามบินภูเก็ตตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการแจ้งอีกครั้งว่าจะมาได้วันที่เท่าไร

ต่อมาเวลา 18.30 น. นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) เป็นชาวจีน จำนวน 89 คน จากเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยนายกิตติพงษ์กล่าวว่า นักท่องเที่ยวดังกล่าวยังคงต้องผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐเหมือนกับโดยสารทั่วไป และต้องลงทะเบียนอยู่ที่ห้องพักจำนวน 14 วัน โดยทาง ททท. จัดเตรียมพื้นที่บริเวณ Gate D3 และ D4 ไว้เป็นห้องพักคอยสำหรับ

ผู้โดยสารที่ต้องการผลตรวจ ซึ่งภายในห้องดังกล่าวมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) รวมทั้งมีห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งนำดื่มไว้ให้บริการด้วย นอกจากนี้ ททท. ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้โดยสารในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (ใบ ต.8) การโหลด Application ติดตามตัว รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆด้วย

ขณะที่นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลอนุมัติให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดภายใต้วีซ่าพิเศษ (Special Tourist Visa) เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียมที่มีกำลังซื้อสูงเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องของไทย โดยการประสานกับบริษัท ไทยจัดการอสังหาริมทรัพย์ จำกัด ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรองรับผู้โดยสารชาวจีนที่ถือวีซ่าลงสแตมป์ จากเซี่ยงไฮ้ 120 คน เดินทางมายังไทย ด้วยเที่ยวบินที่ ทีจี 8108 เส้นทางเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ วันที่ 28 ต.ค. เวลา 17.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.15 น. วันเดียวกัน โดยเที่ยวบินดังกล่าวมีชาว



ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

ต่างชาติที่ถือวีซ่าทางการแพทย์ และคนไทยใน
จีนที่เดินทางกลับบ้านมาด้วย

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจีนชุดแรกว่าเป็น ไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ยืนยันว่าเรามีมาตรการ ที่ใช้ป้องกันอย่างเต็มที่ คนที่จะเดินทางผ่านเข้ามา ต้องผ่านการตรวจจากระดับหนึ่งแล้ว เมื่อเข้ามาต้อง มากักตัวอีก 14 วัน มีความปลอดภัยแน่นอน คาดว่า จะมียกท่องเที่ยวทยอยแจ้งความจำนงขอเข้ามาที่ ประเทศไทยเรื่อยๆ วันนี้มียกท่องเที่ยวจีนชุดแรก เดินทางมาประมาณ 80 คน ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการเริ่มต้นการท่องเที่ยว ยืนยันเรื่องการรองรับ ว่าไม่ต้องห่วงเพราะเราเตรียมได้หลักแสนและหลัก ล้านคน รวมถึงการชุมนุมของไทยไม่เคยกระทบกับ ภาคส่วนอื่นคิดว่าไม่มีปัญหาอะไร หากมียกท่องเที่ยว เข้ามาที่ไทยมากขึ้นจะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น

เมื่อถามถึงกรณีทีนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันออกมาพักฟื้น เรื่องการซื้อวัคซีนจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดแทนที่ จะสนับสนุนวัคซีนของไทย นายอนุทินยืนยันถามว่า ทำไมจะไม่สนับสนุนนายวีระ ไหน นายวีระก็พูดไปเรื่อย เราสนับสนุนทุกคน ทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพ.ศิริราช รวมถึงของเอกชน เช่น ไบโอเนท-เอเชีย

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในไทย ศูนย์ บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานว่า พบผู้ป่วย รายใหม่เพิ่ม 9 คนเดินทางมาจากต่างประเทศและ เข้าในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ โดยมาจากสหรัฐ- อาหรับเอมิเรตส์ 2 คน ชูदानใต้ 6 คน และโอมาน 1 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 8,700 คน หายป่วยเพิ่ม 8 คน รวมหายป่วยแล้ว 3,491 คน ผู้เสียชีวิตคงที่ 59 คน สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 9 คนนั้นคนที่มาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นชายไทย อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา พบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทรงอก คน ที่ 2-7 เป็นทหารไทยเดินทางกลับจากชูดานใต้ อายุ 25, 30, 38, 38, 40, 49 ปี พบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ คนที่ 8 เดินทางมาจากโอมาน เป็นหญิงไทย อายุ 26 ปี อาชีพพริบข้างทั่วไป พบเชื้อ ไม่มีอาการ รักษาตัวที่ รพ.สมุทรปราการ และคนที่ 9 เดินทางมาจากสหรัฐ- อาหรับเอมิเรตส์ถึงไทยวันที่ 9 ต.ค.เป็นหญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานนวดสปา มีประวัติติด เชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ตรวจพบเชื้อ เคยมี อาการไอ ปวดศีรษะ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ทรงอก

ส่วนการปิด 2 ชุมชนในเมืองแม่สอด หลัง พบครอบครัวชาวเมียนมา 5 คนติดเชื้อไวรัสเมอร์ส

เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้สื่อข่าว รายงานเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ว่า แม้ขณะนี้กระทรวง สาธารณสุขสามารถควบคุมการระบาดและสอบสวน โรคมึการตรวจคัดกรองจาการตรวจชีวโมเลกัยพระ- ราชทานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ ประชาชน แต่การค้าขายในตลาดอำเภอแม่สอด กลับยังคงเงียบเหงา คนไม่กล้ามาตลาด ประกอบกับ มีการปิดชายแดนทำให้การค้าการขายชะงักลงไปอีก โดยที่ตลาดสดพาเจริญ เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกใหญ่ ที่สุดในพื้นที่แม่สอด เงียบเหงา ผู้คนบางตา

ทั้งนี้ นายนรากร แสนแก้ว อายุ 36 ปี พ่อค้าหมอบอกว่าเศรษฐกิจแย่ลูกค้าหยุดหมดสาเหตุ จากโควิดด้วย ถูกค้าไม่กล้ามาตลาด ยอดการค้า ลดกว่าร้อยละ 60 เจอชายแดนปิดอีก โรงงานก็ปิด รวมทั้งคนไม่ค่อยกล้ามา โดยเฉพาะคนไทยยังไม่ กล้าเสี่ยงกลัวติดโรค เช่นเดียวกับ นายดอกกรัก จันดี อายุ 50 ปี คนขี่สามล้อรับจ้างส่งของบอกว่าจำนวน ที่ยวลดลงมากจากปกติวันละ 6-8 เที่ยว ปัจจุบัน เหลือเที่ยวเดียวบางวันก็ไม่ได้ โรงงานหยุด โรงงาน ไม่เปิดให้คนมาตลาดซื้อของทำให้คนในตลาด น้อยมาก สะพานก็ปิด พม่าไม่มาซื้อของส่งของ ตอนนี้อย่างมาก



ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

39 นทท.จีน ☆ ต่อจากหน้า 5

ด้านการถือค่านิยมบ้านทุ่งทอง ในมัสยิดมะดีนะฮ์ ที่มีประชากร 650 หลังคาเรือน 3,000 กว่าชีวิต ห้ามเข้าออกอย่างเด็ดขาดเพื่อการควบคุมโรค วันเดียวกัน นายชัยพฤกษ์ ชัยธรานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด นำฝูงยังชีพกว่า 700 ตัว ไปแจกให้กับประชาชนในชุมชนแบบเคาะประตูบ้านแจกเป็นหลัง ไม่ให้ออกมารับเป็นกลุ่ม ขณะที่แรงงานชาวเมียนมาที่เดินทางจาก กทม.เพื่อกลับมาตุภูมิโดยไม่ทราบว่าจะปิด ทางกาไทยประสานกับเมียนมาเพื่อจะให้แรงงานดังกล่าวกลับประเทศได้ ซึ่งทางการเมียนมาผ่อนปรนให้ข้ามไปได้ทั้งหมด แต่ต้องถูกกักที่เมียวดี 14 วัน

ขณะที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 40.9 ล้านคน เสียชีวิตรวม 1.13 ล้านคน โดยที่สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 49,141 คน ยอดติดเชื้อรวมเป็น 8.5 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 2.25 แสนคน ตามด้วยอินเดีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,046 คน ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 7.6 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.15 แสนคน และบราซิล ยอดผู้ติดเชื้อรวมขยับเป็น 5.25 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.55 แสนคน

ขณะที่สเปน กลายเป็นประเทศที่ 8 ของโลกที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุ 1 ล้านคน เช่นเดียวกับอาร์เจนตินา ในภูมิภาคอเมริกาใต้กลายเป็นประเทศที่ 8 ของโลกที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมทะลุ 1 ล้านคน ส่วนชาติที่ยอดรวมกำลังจะถึง 1 ล้านคนตามมาได้แก่ โคลอมเบีย ยอดติดเชื้อรวมอยู่ที่ 965,883 คน และฝรั่งเศส ยอดติดเชื้อรวมอยู่ที่ 910,277 คน

นอกจากนี้ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งทั่วโลกยกย่องเรื่องสกัดกั้นไวรัสได้ดียเยี่ยม มีรายงานพบ 11 ถูกเรือสินค้าที่อยู่ระหว่างการกักในเมืองไครสต์เชิร์ชติดเชื้อโควิด-19 และยังมีอีก 14 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอ ส่วนที่ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 1,640 คน ถือว่าน้อยที่สุดในรอบ 1 เดือน ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 360,775 คน เสียชีวิตรวม 6,690 คน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

30ชาวจีนลอตแรก
บินถึงไทยแล้ว

คุมกักตัวโควิด14วัน
มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม9ราย

“อนุทิน” มั่นใจนักท่องเที่ยวจีนชุดแรก 30 คน
เข้าไทยปลอดภัยชั่วคราว เพราะต้องผ่านขั้นตอนเข้ม-
กักตัว 14 วัน เชื้อมีอับไม่กระทบ ♦อ่านต่อหน้า 9

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

โควิด □ **ต่อจากหน้า 1**

ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ อีกรายเป็นหญิง ชีวิดกว่า 880 สพ
 ไทย อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานวด เดินทาง ค้าน นพ.ธวัชชัย เศรษฐสุภภนา
 ถึงไทยวันที่ 9 ต.ค. เข้าพักในสถานกักกันของ ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก เปิดเผยถึงผู้ติดเชื้อ
 รัฐที่กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อมีอาการไอและ โควิด จำนวน 7 ราย ที่รักษาตัวอยู่ที่ รพ.แม่
 ปวดศีรษะ เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ สอด ว่าขณะนี้ผู้ป่วย 2 รายเป็นนักธุรกิจกลับ
 วันที่ 1 ก.ย. 3.มาจากประเทศโอมาน 1 ราย เป็น มาจากเมียนมา เข้ารับการรักษาคิวใน รพ.
 หญิงไทยอายุ 26 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึง แม่สอด ล่าสุดตรวจเชื้อยืนยัน 2 ครั้งพบว่า
 ไทยวันที่ 14 ต.ค. เข้าพักในสถานกักกันของ ผลเป็นลบแล้วเท่ากับว่าปลอดเชื้อ แพทย์
 รัฐที่ จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ มี อนุญาตให้ออกจาก รพ.ได้ ส่วนผู้ป่วยอีก 5 ราย
 ยอดผู้ป่วยอยู่ที่ 3,700 ราย รักษาหายเพิ่มอีก ไม่มีไข้
 3 ราย รวมรักษาหายแล้ว 3,491 ราย เสียชีวิต ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ
 ที่ 59 สพ ยังอยู่ใน รพ. 150 ราย สำหรับ และ รมว.สร. กล่าวถึงเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
 สถานการณ์ทั่วโลกผู้ติดเชื้อรวม 40,647,566 เทียวชาวจีนชุดแรก ว่าวันนี้จะมีนักท่องเที่ยว
 ราย รักษาหาย 30,352,918 ราย เสียชีวิต ชาวจีนชุดแรก 30 คน เดินทางมาถึงสนามบิน
 1,122,984 สพ สหรัฐติดเชื้อสูงสุด 8,456,853 สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ เมื่อเข้ามาแล้วต้อง
 ราย ตามด้วยอินเดีย 7,594,736 ราย บราซิล ผ่านมาตรการคัดกรองและกักตัว 14 วัน มันใจ
 5,251,127 ราย รัสเซีย 1,415,316 ราย สเปน ปลอดภัยแน่นอน
 1,015,795 ราย อาร์เจนตินา 1,002,662 ต่อข้อมูลสถานการณ์ชุมนุมส่งผลกระทบต่อ
 ราย ขณะที่เมียนมามียอดผู้ติดเชื้อสะสม นักท่องเที่ยวหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า คนเข้า
 37,205 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,927 ราย เสีย มาตั้งใจจะเที่ยวไทย และคงเข้าใจกรรรม
 นพ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ใน กทม. ว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 1,927 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายแล้ว 1,926 ราย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 9)

ไม่เคยกระทบกับภาคส่วนอื่น เพราะทุกคน
ชุมนุมภายในวงของตัวเอง คิดว่าไม่มีปัญหา
อะไร หากมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยมากขึ้น จะ
ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น

ต่อคำถามกรณี นายวีระ สมความคิด
เลขาธิการช่วยประชาชนด้านคอร์รัปชัน ออก
มาหักท้วงการซื้อวัคซีน จากมหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด แทนที่จะสนับสนุนวัคซีนของไทย
นายอนุทินย้อนถามทันทีว่า ทำไมจะ
ไม่สนับสนุน นายวีระพูดไปเรื่อยเราสนับสนุน
ทุกคน

ขณะที่นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุ
ว่า นักท่องเที่ยวชุดแรกส่วนใหญ่แจ้งว่าจะ
ไปเที่ยวทะเล โดยจองที่พักไว้แล้วและจะมี
แอปพลิเคชันติดตามตัว โดยจะอยู่ไม่เกิน 90
วัน และต่อวีซ่าได้ 2 ครั้ง ส่วนชุดที่ 2 เดินทาง
มาจากกว้างโจว 147 คน มาถึงวันที่ 26 ต.ค.
ลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับกลุ่มที่แจ้งว่า
จะมาลงที่ จ.ภูเก็ต อยู่ระหว่างแจ้งข้อมูลอีก
ครั้งจะมาวันใด

ด้านบ้านพระเจดีย์สามองค์ ค.หนองลู
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หลังจากมีชาว
เมียนมาคิดโควิด สร้างความวิตกให้กับชาวบ้าน
ในพื้นที่เป็นอย่างมาก ดังนั้นประธานคณะ
กรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ตัดสินใจ
ขยายเวลาปิดห้ามเข้า-ออก ทั้งรถและคน
บริเวณจุดผ่อนปรนด่านพระเจดีย์สามองค์ ออก
ไปอีกชั่วคราว เนื่องจากเกรงการแพร่ระบาดใน
เมืองพญาตองซู และเป็นเขตติดต่อด้านบ้าน
พระเจดีย์สามองค์

ทางด้าน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.
คมนาคม เปิดเผยถึงเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้า
ไทยว่า เชื่อมมันมาตรการ สธ.เราเข้มแข็ง
สามารถคุมไวรัสได้ เนื่องจากไทยมีมาตรการดี
ที่สุดติด 1 ใน 3 ของโลก อีกทั้งทำอากาศยาน

สุวรรณภูมิ มีหลักขั้นตอนในการปฏิบัติอยู่แล้ว
โดยจะตรวจผู้เดินทางทีละคน โดยสามารถ
ตรวจได้ 700 คนต่อวัน ส่วนที่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางโดยเรือยอชต์เป็นกลุ่มนั้น ได้มอบ
หมายให้ นายวิทยา ชำม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า
(จท.) ไปพิจารณาดำเนินการ อีกทั้งช่วงนี้
ไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจมา
เที่ยวเป็นจำนวนมาก ขึ้นขึ้นไม่ต้องห่วงไทย
รับมือได้

ทางด้านสำนักข่าวเอเอฟพีรายงาน
ว่า หลายประเทศในยุโรปใช้มาตรการเร่ง
ด่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรอบ 2 เช่น
ไอร์แลนด์กับเวลส์ประกาศล็อกดาวน์อีกครั้ง
เพราะตัวเลขผู้เสียชีวิตในยุโรปทะลุเกิน 2.5
แสนศพ.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

เมืองกาญจน์ผวา
พบป่วยโควิดโผล่ ‘พญาทองซู’
ยึดปิดด่านเจดีย์สามองค์ต่อ
เมียนมาติดเชื้อแตะ 2 พัน/วัน

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดอีก 9 ราย จาก “ยูเออี-ซูดานใต้-
โอมาน” จับตาใกล้ขยับยอดผู้ป่วยสะสมในเมียนมาเพิ่ม
ไม่หยุด 1 วันทะลุ ➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

1.9 พันคน พบผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ. คนเมืองกาญจน์ผวาซ้ำ หลังทางการเขียนมา รายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่พญาอดชูดิพรมแดนเจดีย์สามองค์ ผู้ว่าฯจ่อยายเวลาปิดด่านออกไป ด้านนายอนุทินฯันักท่องเที่ยวจีนชุดแรกจากเชียงใหม่ถึงไทยเข้ามารตรวจคัดกรองเต็มที-กักตัวเข้ม มั่นใจปลอดภัยชั่วเร็วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือโควิด-19 เปิดเผยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่า พบผู้ป่วยใหม่ 9 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,700 ราย มีผู้รักษาหายแล้วเพิ่ม 3 ราย จึงมียอดสะสมผู้ที่รักษาหายแล้ว 3,491 ราย มียอดสะสมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 150 ราย

ติดโควิดจากชุดาน-ยูเออี-โอมาน

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่มาจากชุดานใต้ 6 ราย เป็นชายไทย อายุ 25, 30, 33, 33, 40, 49 ปี อาชีพข้าราชการเป็นทหารช่างเฉพาะกิจ ซึ่งไปปฏิบัติภารกิจทางทหาร เดินทางกลับถึงไทยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นเที่ยวบินเดียวกับที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 6 ราย เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่ จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผลตรวจไม่พบเชื้อ แต่ในการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา พบเชื้อไม่มีอาการ ทั้งนี้ถูกส่งเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2.ผู้ที่มาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 2 ราย โดยรายแรก เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 22 ปี เดินทางกลับถึงไทยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 1 ราย ทั้งนี้ เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผลตรวจไม่พบเชื้อ แต่ในการตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ ถูกส่งเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลทรวงอก ส่วนรายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานนวด/สปา กลับถึงไทยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่กรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผลตรวจพบเชื้อ และมีอาการไอและปวดศีรษะ ทั้งนี้ เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 1 กันยายน ถูกส่งไปการรักษาในโรงพยาบาลทรวงอก 3.ผู้มาจากโอมาน 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 26 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป กลับถึงไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 18 ตุลาคมพบเชื้อ ไม่มีอาการ ส่งรักษาโรงพยาบาลสมุทรปราการ

จับตามีเยนมาติดเชื้อ1.9พันคน

ส่วนประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศนั้น ศบค.ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ระบาคในเมียนมา โดยกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา รายงานว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงจนถึงเวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีคนติดเชื้อใหม่ 1,927 คน เพิ่มจำนวนผู้ป่วยสะสมเป็นอย่างน้อย 36,025 คน รักษาหายแล้ว 17,076 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 880 คน เพิ่มขึ้น 42 คน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขรัฐกยะ รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่คนแรก เมื่อปลายปีที่แล้ว เป็นพยาบาลวัย 35 ปี ฝึกงานที่โรงพยาบาลสไต คอ นาลิก ในเมืองย่างกุ้ง ผลตรวจยืนยันขึ้นเป็นบวกระหว่างที่กักตัวอยู่ภายในสถานกักกันแห่งหนึ่งในเมืองลอยกอ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวหมายความว่า ทั้ง 7 รัฐ และ 7 ภูมิภาค ของเมียนมามีผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 แล้ว

นทท.จีนชุดแรกเข้าไทยปลอดภัย

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขกล่าว หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจีนชุดแรกเข้ามาวันเดียวกันนี้ว่า เป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้ว ยืนยันว่าเรามีมาตรการป้องกันเต็มที่ คนที่จะเดินทางผ่านเข้ามาต้องผ่านการตรวจมาระดับหนึ่งแล้ว เมื่อเข้ามาที่ประเทศไทยก็ต้องมาอีกสัปดาห์ 14 วัน ดังนั้น มีความปลอดภัยแน่นอน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทยอยแจ้งความจำนงขอเข้ามาที่ประเทศไทยเรื่อยๆ ซึ่งวันนี้ มีนักท่องเที่ยวจีนชุดแรกเดินทางมาประมาณ 30 คน ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ต้องชื่นชมคนที่มาและอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด เพราะต้องมาอยู่ภายใต้กฎระเบียบหลายอย่าง

41นทท.จากเชียงใหม่ถึงไทย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า เวลา 17.00 น. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเชียงใหม่ 41 คน บินมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถือเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกหลังไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ Special Tourist Visa หรือ STV เบื้องต้นจะอยู่ประเทศไทย 30 วัน แต่ต้องผ่านกักตัวก่อน 14 วัน ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จากนั้นวันที่ 26 ตุลาคม นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 2 จากกวางโจว ประเทศจีน อีกประมาณ 100 คน จะบินมาถึงสุวรรณภูมิเช่นกัน ส่วนเที่ยวบินอื่นที่จะเข้ามาเพิ่มเติม ยังอยู่ในขั้นคอน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

สื่อสารว่าจะเข้ามาลงที่สนามบิน หรือในพื้นที่ ASQ

“การเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเข้ามาแล้วอยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน ต้องอยู่ ASQ เท่านั้น หลังกักตัวครบกำหนด จึงท่องเที่ยวในประเทศต่อไปได้ แต่ต้องมีแอปพลิเคชันติดตามตัว” นายยุทธศักดิ์กล่าว

2นักธุรกิจเมียนมากลับบ้านได้

ความคืบหน้าสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน จ.ตาก ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมานั้น นพ.รัชชัย เศรษฐสุกพนา ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก เปิดเผยถึงการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 ราย ที่รักษาตัวอยู่ที่ รพ.แม่สอดว่า ผู้ติดเชื้อราย 2 เป็นนักธุรกิจกลับจากเมียนมาและเข้ารับรักษาตัวใน รพ.แม่สอดนั้น มีการตรวจเชื้อยืนยัน 2 ครั้ง พบผลเป็นลบเท่ากันว่าปลอดภัยแล้ว แพทย์จึงอนุญาตให้ออกจากรพ.ได้ ส่วนผู้ป่วยอีก 5 รายนั้นยังอยู่ในห้องความดันลบของรพ.แม่สอด อาการปกติ ไม่มีไข้แต่อย่างใด ทีมแพทย์ดูแลตามมาตรฐานรักษาผู้ป่วยโควิด

กาญจนีผวาพญาทองชูพบป่วย 1

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกรมเมียนมาในกิ่งจ.พญาทองชู อ.จะเข้จ.จ.กอกะเร็ก ของเมียนมาเผยถึงกรณีพบผู้ต้องสงสัยเป็นหญิง อายุ 22 ปี อาศัยในชุมชนตองไว ซอย 4 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลพญาทองชู เนื่องจากมีอาการป่วยคล้ายอาการโควิด-19 และมีประวัติเดินทางไปเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ต่อมาได้เก็บตัวอย่างนำส่ง

ไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลย่างกุ้ง กระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลย่างกุ้งแจ้งผลตรวจ ผู้ป่วยคนดังกล่าวติดเชื้อโควิด ทางทีมกู้ชีพพญาทองชู จึงนำตัวผู้ป่วยรายนี้ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจะเข้ซึ่งคือไปพร้อมส่งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สืบสวนโรค และค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อนำตัวมากักโรคเฝ้าติดตามอาการ คอยคุมตัว 14 วัน ตามมาตรการควบคุมโรค

ทั้งนี้ จากการค้นพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในเมืองพญาทองชู ประเทศเมียนมา ซึ่งติดกับบ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สร้างความกังวลให้ประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง หลังก่อนหน้านี้พบผู้ป่วยโควิดรายแรก เป็นชายวัย 17 ปี นายไธยกะโตน ชาวบ้านขี้ตืด เมืองพญาทองชู ที่ป่วยโควิด-19 จนต้องกักตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กู้ภัย และชาวบ้านผู้ใกล้ชิดกว่า 60 คน แม้ต่อมาจะมีรายงานตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง 60 คน จะเป็นลบก็ตาม

ผู้ว่าฯสอยดีปิดด่านเจดีย์สามองค์ต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผลจากการพบผู้ป่วยโควิด-19 ใหม่ในพื้นที่เมืองพญาทองชูครั้งนี้ อาจทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จำเป็นต้องขยายระยะเวลาปิดห้ามเข้า-ออกของคน ยานพาหนะและสิ่งของ ในจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ต่อไป หลังประกาศฉบับล่าสุดมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม

อาร์เจนตินาอันดับ 5 ติดเชื้อ 1 ล้าน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบัวโนสไอเรสของอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ว่า กระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินารายงานสถานการณ์โควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงของวันจันทร์ที่ผ่านมา ยืนยันผู้ติดเชื้ออีก 12,982 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,002,662 คน และวันเดียวกันมีผู้เสียชีวิตอีก 415 คน เพิ่มสถิติสะสมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอาร์เจนตินาเป็นอย่างน้อย 28,716 คน ทั้งนี้ อาร์เจนตินาถือเป็นประเทศที่ 5 ของโลกที่มีสถิติผู้ป่วยสะสมจากโรคดังกล่าวมากกว่า 1 ล้านคน ต่อจากสหรัฐ อินเดีย บราซิล และรัสเซีย

โลกติดเชื้อฟองสเปนแซงอาเจนตินา

สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก จำนวนผู้ติดเชื้อใน 213 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อรวม 40,680,350 ราย เสียชีวิตสะสม 1,123,472 ราย รักษาหายสะสม 30,372,764 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 8,456,653 ราย เสียชีวิตรวม 225,222 ราย ตามด้วยอันดับ 2 อินเดีย ติดเชื้อสะสม 7,597,063 ราย เสียชีวิตรวม 115,236 ราย อันดับ 3 ยังเป็นบราซิล ติดเชื้อสะสม 5,251,127 ราย เสียชีวิตสะสม 164,226 ราย อันดับ 4 รัสเซีย 1,415,316 ราย และอันดับ 5 สเปน 1,015,795 ราย แซง อาร์เจนตินา ที่ตกไปอยู่อันดับ 6 โดยสเปนมีผู้ติดเชื้อ 1,015,796 ราย เสียชีวิตรวม 33,992 ราย ขณะที่ เมียนมา มียอดติดเชื้อสะสม 37,205 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,180 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

‘ตากร’ปูพรมตรวจ‘โควิด’
หอกการค้าทำใจ‘ปิดด่าน’
‘แม่สอด’สูญญ250ล./วัน
สสจ.ตากรเร่งปูพรมตรวจเชื้อเชิงรุก
กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 (อ่านต่อหน้า 5)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 5)

โควิด

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากประเทศเมียนมา โดยนายพงศ์รัตน์เปิดเผยว่า สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตากได้ทำแผนตรวจเชื้อเชิงรุกทั้งหมดภายใน 7 วัน เพื่อเร่งบูรณาการตรวจให้มากที่สุดในกลุ่มที่มีความไม่เสถียรในแง่ของทะเบียนบ้านไม่ชัดเจน เช่น การข้ามแดนที่เป็นญาติพี่น้องกัน จะไปควบคุมพื้นที่ในการตรวจเชื้อ รวมทั้งพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาลที่มีความเสี่ยงด้วย ขณะนี้มาตัวอย่างไปตรวจเกือบ 5,000 ตัวอย่าง มีผลออกมาเป็นลบทั้งหมด มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 5 คนเท่านั้น ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

นายพงศ์รัตน์กล่าวว่า ขณะนี้ยังวางใจไม่ได้ทางสาธารณสุขต้องเร่งบูรณาการให้เกิดความมั่นใจให้มากที่สุด เพราะมาตรการที่จังหวัดได้ออกคำสั่งไปมีส่งผลกระทบต่อการใช้วิถีชีวิตของประชาชน หากประเมินสถานการณ์แล้วดีขึ้นหรือคลายความกังวลได้ ทางสาธารณสุขยืนยันจะผ่อนคลายมาตรการลง

น.พ.วิรัช เศรษฐकुพนหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เปิดเผยว่ากรณี 2 คนไทยที่ไปทำงานในประเทศเมียนมา และกลับมาจากด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี 2 ที่บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด หลังจากเข้ากักตัวในสถานที่กักกันและพบเชื้อโควิด-19 โดยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ขณะนี้ทั้งสองคนหาย

จากการป่วยแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านได้ ขณะเดียวกันยังมีผู้ป่วยโควิด-19 อีก 5 คน ที่เป็นครอบครัวชาวเมียนมาในชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด โรงพยาบาลแม่สอดได้ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่สอด สาธารณสุขจังหวัดตาก และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กำลังเร่งค้นหาตรวจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า จากการที่ทางการประกาศปิดด่านพรมแดนทั้งหมด ทำให้การค้าชายแดนหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง ซึ่งภาคธุรกิจเข้าใจเหตุผลที่ต้องดำเนินการและพร้อมปฏิบัติตาม ส่วนการสูญเสียทางการค้าพบว่าการค้าชายสินค้าชายแดนด้านอ.แม่สอด สูญเสียไปวันละ 150-250 ล้านบาท รวม 7 วัน ประมาณ 1,800 ล้านบาท

เพชฌัญญูศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย รวมสะสม 3,700 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,450 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด (Quarantine) 753 ราย รักษาหายไปแล้ว 3,491 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 150 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,700 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี จำนวน 2,026 ราย ภาคเหนือ 107 ราย ภาคกลาง 711 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 744 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย แบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย ซูดานใต้ 6 ราย และโอมาน 1 ราย แบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา อเอมิเรตส์ 2 ราย

รายที่ 1 ชายไทย อายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เดินทางถึงไทยในเที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine) ใน กทม. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม วันที่ 3 ของการกักตัว ผลตรวจไม่พบเชื้อ ต่อมา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม วันที่ 7 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.ทรวงอก

รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานธนาคาร มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 ในเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เดินทางถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันมีผู้ติดเชื้อ 1 ราย เข้าพักในสถานกักกันของรัฐ (SQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม วันที่

7 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ เคยมีอาการไอ ปวดศีรษะ เข้ารักษาที่ รพ.ทรวงอก

2.ซูดานใต้ 6 ราย ชายไทย อายุ 25 30 33 33 40 และ 49 ปี อาชีพข้าราชการทหารช่างเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เดินทางถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันมีผู้ติดเชื้อ 6 ราย เข้าพักในสถานกักกันของรัฐ (SQ) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผลตรวจไม่พบเชื้อ ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม วันที่ 3 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า

3.โอมาน 1 ราย หญิงไทย อายุ 26 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เดินทางถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันของรัฐ (SQ) ใน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม วันที่ 4 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ารักษาใน รพ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 337,854 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 40,647,566 ราย อาการรุนแรง 72,805 ราย รักษาหายแล้ว 30,352,918 ราย เสียชีวิต 1,122,984 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 8,446,653 ราย เป็นรายใหม่ 57,327 ราย 2.อินเดีย จำนวน 7,594,736 ราย เป็นรายใหม่ 46,498 ราย 3.บราซิล จำนวน 5,251,127 ราย เป็นรายใหม่ 15,783 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 1,415,316 ราย เป็นรายใหม่ 15,982 ราย 5.สเปน จำนวน 1,015,795 ราย เป็นรายใหม่ 12,24 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 144 ของโลก ส่วนเมียนมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 914 ราย ยอดสะสมรวม 37,205 ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการระบาดรอบ 2 ในหลายภูมิภาค ทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องมีการประกาศมาตรการคุมเข้มครั้งใหม่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วมากนัก

ทั้งนี้ ยุโรปที่เป็นภูมิภาคหนึ่งที่หลายชาติกลับมาดำเนินมาตรการคุมเข้มอีกรอบ หลังจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดมีรายงานว่าแคว้นลอมบาร์เดีย ทางตอนเหนือของอิตาลี เตรียมจะประกาศภาวะเคอร์ฟิวขึ้นในพื้นที่นี้ ซึ่งจะถือเป็นมาตรการเข้มงวดที่สุดที่อิตาลีนำกลับมาใช้บังคับจากอิตาลียกเลิกมาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยภาวะเคอร์ฟิวในแคว้นลอมบาร์เดียที่จะห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00-06.00 น. จะเริ่มให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม จนถึง 23 พฤศจิกายนนี้